



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๒/ว๓๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพาระเขตเมือง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๓, ๕ - ๑๐, ๑๒
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็น
การมอบรางวัลที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม และกรมอนามัยได้มีนโยบายยกระดับการขับเคลื่อนงานกรมอนามัย
สู่องค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเขียนผลงาน และ
ยกระดับการเขียนผลงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในการสมัครขอรับรางวัล
บริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กำหนด
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานท่านที่ส่งผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

๑. หน่วยงานส่วนกลาง

- ๑.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย และ
- ๑.๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

๒. หน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค (ศอ.๑ - ๑๒ สสม. ศอช. และศทป.) เข้าร่วมประชุมผ่าน
ระบบประชุมทางไกล (WebEx)

ทั้งนี้ โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จะเป็นพระคุณ



(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศศรี
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมบุญ วัชรโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การเขียนผลงานและเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยากร: นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ “วิเคราะห์เป็น ทำจริง เล่าได้ เขียนเก่ง” การเขียนผลงานพิชิตรางวัลบริการภาครัฐ
วิทยากร: นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับรางวัลบริการภาครัฐ
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจการรทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๗ กรมอนามัย

- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การเขียนผลงานและเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วิทยากร: นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ “เปิดระบบราชการ สร้างเสริมความร่วมมือ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม”
การเขียนผลงานพิชิตรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
วิทยากร: นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บ.ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- หมายเหตุ** - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการประชุม
- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (ศอ. ๑ - ๑๒, สสม. ศอช. และ ศทป.) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (WebEx)



★ ผู้เสนอ/ผู้เขียนผลงาน ★ โปรดเตรียมข้อมูลผลงานให้พร้อมเพื่อประกอบการประชุม

รายชื่อเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมอนามัย

หน่วยงาน	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล
กองแผนงาน	ระบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโควิด (Thai Stop Covid Plus)	รางวัลบริการภาครัฐ
	ระบบคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Save Thai)	รางวัลบริการภาครัฐ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	เด็กไทยสายตาสีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า	รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
	รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2564-2570	รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สำนักโภชนาการ	เมนูสุขภาพ	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
สำนักทันตสาธารณสุข	สูงวัย สุขใจ 5G	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย (YFHS Application)	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสม.) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ กรมอนามัย	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	รางวัลบริการภาครัฐ : การบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต
	ระบบควบคุมกำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของสถานประกอบการสร้างความปลอดภัยประชาชน	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
	การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รางวัลบริการภาครัฐ
สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการรับรองผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
	การพัฒนาน้ำบริโภคในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
กองกฎหมาย	การพิทักษ์สิทธิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนตามกฎหมายสาธารณสุข	รางวัลบริการภาครัฐ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โปรแกรมสร้างความรอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
	เครื่องมือการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	สาสุขซัวร์ เชื้อได้	รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	การยกระดับห้องปฏิบัติการสู่ภาคีเครือข่าย	รางวัลบริการภาครัฐ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	การพัฒนาแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E-Learning สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	พันวิกฤตสถานการณ์ โควิด19 ด้วยศูนย์พักคอยชุมชนเขตเมือง: บทบาทกรมอนามัยด้านส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	รางวัลบริการภาครัฐ

รายชื่อเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. หน่วยงานส่วนภูมิภาค เข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกล (WebEx)

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันอัตโนมัติเขตสุขภาพที่ 1	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	การพัฒนา 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program)	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	9 อย่างเพื่อสร้างลูก ดูแลเด็กแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชันไลน์	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
	การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ โดยใช้กลไกพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ 3	รางวัลบริการภาครัฐ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	thai fit stop fat	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	คุมกำเนิด:ลดท้องซ้ำ..ไม่พร้อม..วัยรุ่น	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	รูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (Line Official Account): "สุขภาพดีมี รางวัล" ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	โครงการศึกษารูปแบบการเฝ้าระวัง ส่งเสริมและแก้ไขภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคลในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครและสตรียุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 9	รางวัลบริการภาครัฐ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด19 ด้วยแพลตฟอร์มไทยสตอปโควิด เขตสุขภาพที่ 10	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
	สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10	รางวัลบริการภาครัฐ: พัฒนาการบริการ
	6B-value บันได6 ชั้น เพื่อพัฒนาคนรอบรู้สุขภาพเด็กนักเรียนเขตสุขภาพที่ 10	รางวัลบริการภาครัฐ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน ในสถานประกอบการ	รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	สื่อภาพกระบวนการแปร่งฟันสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	รางวัลบริการภาครัฐ: นวัตกรรมบริการ